

แบบรายงานมาตรการป้องกันการทุจริต รับสินบนและแก้ไขการการทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ฯ ประจำปี ๒๕๖๕
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมνάอน จังหวัดสกลนคร

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/ ตรวจสอบ ให้ เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดชอบ/ติดตาม ผิด ทางละเมิด/ อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลัง การ ปฏิบัติตาม มาตรการ	หมายเหตุ
๑ ป้องกันการทุจริตใน กระบวนการเบิกจ่ายตาม สิทธิสวัสดิการการ รักษาพยาบาลข้าราชการ	บุคลากรในสังกัด สสอ.นิคมน้ำอน	หน่วยบริการในสังกัดต้องส่งเสริมและ ควบคุมการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล จัด ให้มีระบบควบคุมภายในและระบบ ตรวจสอบภายในในระดับหน่วยบริการ	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายยา และสิทธิ สวัสดิการ	
๒ มาตรการการใช้รถราชการ	บุคลากรในสังกัด สสอ.นิคมน้ำอน	กำหนดให้การใช้รถยนต์ราชการของ หน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัด จะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถยนต์ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ มาตรการการใช้รถ ราชการ	
๓ การเบิกค่าตอบแทน	บุคลากรในสังกัด สสอ.นิคมน้ำอน	กำหนดให้การเบิกค่าตอบแทนของ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยงาน หรือหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข ต้องถือปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ จ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ	

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/ ตรวจสอบ ให้ เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดกำกับ/ติดตาม ผิด ทางละเมิด/ อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลัง การ ปฏิบัติตาม มาตรการ	หมายเหตุ
๔ มาตรการการจัดหาพัสดุ/ จัดซื้อจัดจ้าง	บุคลากรในสังกัด สสอ.นิคมน้ำออน	กำหนดให้ในการจัดหาพัสดุต้องถือ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ จัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง	
๕ มาตรการการรับสินบน หรือรับของขวัญ	บุคลากรในสังกัด สสอ.นิคมน้ำออน	กำหนดให้เรื่องการรับสินบนหรือรับ ของขวัญของ เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่มี หน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง เรื่องการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ภายในหน่วยงาน สร้างจิตสำนึกการไม่ รับของรับสินบนหรือรับ	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ การรับสินบน หรือรับ ของขวัญ	
๖ มาตรการการจัดทำ โครงการ ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน และฝึกอบรม	บุคลากรในสังกัด สสอ.นิคมน้ำออน	กำหนดการจัดทำโครงการประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน และฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ปี ๒๕๔๙ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๕)	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ โครงการ ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน และฝึกอบรม	



ผู้จัดทำ

นายพัฒนา ไชยชมภู
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



ผู้ควบคุม

นายเสริมสุข แก้วเคน
สาธารณสุขอำเภอนิมน้ำออน